

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสายลม ๑๑๒๑ อาคารอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๑. ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์	ประธานกรรมการ ประธานการประชุม
๒. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หวายเจริญ	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๓. ศาสตราจารย์ ดร. พิจรงรอง รามสูต	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๔. นายต่อพงศ์ เสลานนท์	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภิช ศุภชลาศัย	กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๖. พลตำรวจเอก ดร. ธีรยุทธ เพระสุนทร	กรรมการ
๗. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ทำหน้าที่เลขานุการ

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล	ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารองค์กร
๒. นางสาวอรดา เทพายน	ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการและการประชุม
๓. นายภูมิภัส พลการ	ผู้อำนวยการส่วน รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร องค์กร
๔. นายณพ อังคะสุวพลา	ผู้อำนวยการส่วน สำนักประธานกรรมการและ การประชุม
๕. นางสุชนัน โชคสิทธิกร	ผู้อำนวยการส่วน สำนักประธานกรรมการและ การประชุม
๖. นางสาวสุรัชมา พรเวโรจน์	ผู้อำนวยการส่วน สำนักประธานกรรมการและ การประชุม
๗. นายบุญยิ่ง โหมตเทศน์	ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจำเลขาธิการ กสทช.
๘. นางนภาพร เก่งสาร	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สำนักประธานกรรมการและการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่ค้างพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : การพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) : คณะทำงานพิจารณาคำขอรับอนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต ดบ.

สำนักงาน กสทช. เสนอเรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการดังนี้ ๑) สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ๒) ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานรายชื่อผู้ขอรับเอกสารคัดเลือกและกระบวนการพิจารณาคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และเห็นชอบการปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อจัดประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และกำหนดการประชุมของ กสทช. สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการกำหนดวิธีการเรียงลำดับการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และ ๓) สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อจัดประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงาน กสทช. โดยคณะทำงานพิจารณาคำขอรับอนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ขอรับอนุญาต พิจารณาตรวจสอบการดำเนินการของผู้ขอรับอนุญาตแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ตามข้อ ๗ และ ข้อ ๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือกของผู้ขอรับอนุญาต จำนวน ๓ ราย ได้แก่ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร้อม เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส เซส จำกัด (ตามข้อ ๓.๒ - ๓.๕) และ ๒) เห็นควรเห็นชอบร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อ

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางด้านการเงิน และเป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ตามข้อ ๓.๖)

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีข้อสังเกตให้ สำนักงาน กสทช. นำเสนอเอกสารการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณา โดยไม่ต้องได้รับความเห็นจากคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางด้านการเงิน และเป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เพื่อให้มีความเหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวันที่ ๕.๑ ออกไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : **ข้อร้องเรียนขอให้ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) : คณะทำงานดำเนินการประมวล ดบ.**

สำนักงาน กสทช. ได้เสนอเรื่อง ข้อร้องเรียนขอให้ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยหน่วยงาน จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ๒) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ๓) พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย และ ๔) พรรคไทยภักดี มีหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนขอให้ กสทช. พิจารณาและมีมติให้ยกเลิกการประมวลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) รวมทั้ง ให้รัฐวิสาหกิจไทยโดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการดาวเทียม

สำนักงาน กสทช. จึงนำเสนอหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนขอให้ กสทช. พิจารณาและมีมติให้ยกเลิกการประมวลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ของทั้ง ๔ หน่วยงานให้ กสทช. ได้รับทราบ และเห็นควรมีหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานผู้ร้องเรียน เพื่อชี้แจงความเข้าใจสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยมีแนวทางการชี้แจง ดังนี้ ๑) การชี้แจงอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายของ กสทช. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และการพิจารณาอนุญาตดังกล่าว ๒) การชี้แจงหลักการและเหตุผลของการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และความจำเป็นของการดำเนินการคัดเลือกผู้ขอรับอนุญาตด้วยวิธีการประมวล เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. ๒๕๖๓) ๓) ข้อจำกัดและผลกระทบของการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการดาวเทียมเพียงผู้เดียว ๔) เจตนาารมณ์และความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอนุญาตผู้ประกอบการดาวเทียมเพื่อให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและบริการด้านดาวเทียมของประเทศ รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร

ดาวเทียมของประเทศ และ ๕) การสนับสนุนการดำเนินการของรัฐ เพื่อให้มีดาวเทียมหรือได้มาซึ่งสิทธิในการ
 เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำ (ร่าง) หนังสือแจ้งตอบมาเพื่อประกอบการพิจารณา
 ด้วยแล้ว ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีข้อสังเกตให้
 สำนักงาน กสทช. นำเสนอเอกสารการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด
 ให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณา โดยไม่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการด้านกิจการดาวเทียม

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขอร้องเรียนขอให้ยกเลิก
 กระบวนการคัดเลือกผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมใน
 ลักษณะจัดชุด (Package) ออกไป และให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอในการประชุม
 กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ : รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กสทช.

- ไม่มี -

ประธาน ได้แจ้งกำหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันอังคาร ๑๐
 มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.